

หากมีความไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันระหว่างเอกสารฉบับนี้กับฉบับภาษาอังกฤษ/ จีน
จะถือว่าฉบับภาษาอังกฤษ / จีนมีผลเหนือกว่า

การทำความเข้าใจบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว

คุณมีบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่?

บางครั้งคนเปิดบัญชีธนาคารฝากเงินไว้สักพักจากนั้นก็ลืมไป
หรือให้บัญชีมียอดคงเหลือต่ำหรือศูนย์แทนการปิดบัญชี หากคุณไม่ปิดบัญชีอย่างเป็นทางการ
ค่าธรรมเนียมจะทบต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินนั้นให้กับธนาคารของคุณ

บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวคืออะไร?

ธนาคารส่วนใหญ่จัดประเภทบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ๆ
เป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งบัญชีเหล่านี้ไม่มีกิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากธุรกรรมที่ธนาคารได้ทำขึ้น
(เช่นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม) หลังจากระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วคือ 6 เดือนขึ้นไป

ทำไมบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวจึงเป็นที่ไม่พึงประสงค์?

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการรักษาบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว
พวกเขาสร้างชั้นตอนพิเศษเพื่อปกป้องผู้ถือบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น ต้องได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษ
และรักษาความปลอดภัยพิเศษสำหรับบัตรที่มีลายเซ็น

บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นการใช้เงินที่ไม่ได้
ได้ดอกเบี้ยน้อยมากหรือไม่เลยถ้ายอดเงินคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ
ธนาคารส่วนใหญ่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในบัญชีที่เคลื่อนไหวเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
พวกมันสูง และธนาคารบางแห่งอาจยุติการให้บริการบางอย่างกับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว
เช่นบริการเอทีเอ็ม ลูกคามีแรงจูงใจน้อยลงในการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับทางธนาคาร
ดังนั้นการแจ้งหรือรายการเดินบัญชีอาจถูกตีกลับมาที่ธนาคาร
เนื่องจากลูกค้าอาจลดความระมัดระวังในการตรวจสอบธุรกรรมและการพิสูจน์ยอดเงิน
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่บัญชีอาจถูกเปลี่ยนด้วย

วิธีหลีกเลี่ยงบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว?

- ทบทวนบัญชีธนาคารที่คุณมี เก็บรักษาเฉพาะบัญชีที่คุณต้องการหรือที่เก็บไว้จะดีกว่า
รวมบัญชีพวกนั้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดขึ้นในบัญชีของคุณและหลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่าย
ปิดบัญชีที่คุณไม่ต้องการอย่างเป็นทางการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุคำแนะนำที่มีและการอนุมัติการตัดบัญชีโดยตรงทั้งหมดและยุติข้อมูลเหล่านั้นก่อนที่จะปิดบัญชีของคุณ

- แจ้งให้ธนาคารของคุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อยู่เสมอ ธนาคารของคุณไม่สามารถติดต่อคุณหรือส่งรายการเดินบัญชีถึงที่อยู่เดิมของคุณได้ การไม่ทราบสถานะบัญชีของคุณไม่ใช่ข้อแก้ตัวจากการที่คุณจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
- อ่านจดหมายของคุณ - อย่าเพิกเฉยต่อประกาศจากธนาคาร